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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์ และดร.ดนัย จันทร์
เจ้าฉายก็เป็นทีมเดียวกันมาน่าจะครบ 5-6 ปีแล้ว ขอขอบคุณต้ังแต่สมัยคุณวิสุทธ์ิ คมวัชรพงศ์จนถึงคุณฐิติรัตน์ 
พูนศิริชัย ผู้อํานวยการคลื่นวิทยุ FM 96.5 คนปัจจุบัน ทั้งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์ และดร.
ดนัย จันทร์เจ้าฉายก็เป็น Teamwork ที่ดี เพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทํางานร่วมกับดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ด้วย ต้ังแต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทํางานร่วมกับคุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็เห็นและแอบไปฟังรายการของคุณวิชัย 
วรธานีวงศ์ในที่ต่างๆ ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประโยชน์มาก จับประเด็นต่างๆ ได้ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็น
นักวิชาการทําเรื่องคน ช่ือรายการ Human Talk จึงมีโอกาสได้รับใช้ประเทศอย่างต่อเน่ือง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์ได้เขียนบทความแล้วว่า ความรับผิดชอบของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์ และดร.ดนัย 
จันทร์เจ้าฉาย ไม่ใช่แค่ออกรายการ แต่คล้ายๆ กับเป็นสื่อทางเลือก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อาจจะไม่ได้เป็นสื่อ
มืออาชีพ เพราะเป็นนักวิชาการ คุณวิชัย วรธานีวงศ์เป็นสื่อมืออาชีพ มีอาชีพน้ีโดยตรงแต่ว่าทํางานช่วยเหลือ
สังคมในหลายๆ ด้าน ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายก็คล้ายกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นสื่อโดยตรง 
แต่ก็ทํางานร่วมกัน จึงรู้สึกว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์ และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ถ้าแต่
ละคนมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน แต่ผสมผสานกันออกมาแล้วดี ก็จะได้ประโยชน์ ทุกครั้งที่ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์จะออกรายการวิทยุ ก็ต้องต่ืนเช้าเพ่ือสํารวจสถานการณ์ต่างๆ แล้วก็รายงานผู้ฟังให้รับทราบ 
 ช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 มีข่าวเร่ือง เรือดํานํ้าของประเทศอาร์เจนติน่าหายไป เป็น
เรื่องที่น่ากลัว เพราะติดต่อไม่ได้เลย 
 คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ถ้าได้ยินข่าวแบบนี้ และไม่เคยทราบมาก่อนว่าอาร์เจนติน่ามี
แสนยานุภาพทางการทหารระดับน้ี ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ครั้งหน่ึง เรือดํานํ้ารัสเซียก็เคยหายไปเหมือนกัน คนทั้งหมดตาย 
หลายคนก็อาจจะอยากรู้สาเหตุ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เรื่องเรือดํานํ้าของประเทศอาร์เจนติน่าหายไป อาจจะเกิดจากปัญหาทาง
เทคนิคและเป็นเรื่องของการทหารโดยตรง ข่าวที่ออกสู่สายตาสังคมโลกก็เป็นแบบหน่ึง แต่อาจจะมีเบ้ืองหลัง  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ประเทศไทยก็จะมีเรือดํานํ้าด้วย เรือดํานํ้าต้องเป็นเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีอาชีพดํานํ้าแล้วก็ต้องโผล่ แม้ไม่โผล่ก็ต้องติดต่อกันได้ ชีวิตคนในเรือดํานํ้าถ้าติดต่อใครไม่ได้ ก็ถือว่า
เป็นชีวิตที่เสี่ยงมาก ต้องคาดการณ์ว่าการทํางานมีความเสี่ยง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คาดว่า มีอุบัติเหตุ
บางอย่าง เช่น ไปชนสิ่งที่คาดไม่ถึง แล้วเรือดํานํ้าไม่สามารถข้ึนมาได้ ถ้ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ได้รับความ
กระทบกระเทือนจากสิ่งใด เรือดํานํ้าจึงไม่ทํางาน เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วก่อนการออกอากาศคร้ังน้ี 
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แสดงให้เห็นว่า เมื่อมนุษย์เกิดมา ก็ต้องพบกับความเสี่ยงมากมาย แต่ละอาชีพก็มีความเสี่ยงมากมาย เรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ใช่การทํางานแค่ระดับบริษัทแบบกองการเจ้าหน้าที่ ต้องมองคนในหลายมุม ต้องมี
การเรียนรู้จากข่าวตลอดเวลา มองโลกกว้างระดับ Global  แล้วลงสู่ระดับท้องถิ่น (Local) คือประเทศของเรา 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ติดตามข่าวการแข่งรถ Formula 1 อยู่เสมอ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคย
เป็นนักฟุตบอลแต่ชอบกีฬาหลายชนิด ตอนท่ีเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ก็ชอบ All Blacks การแข่งรถ 
Formula 1 เป็นการแข่งรถสูตรหน่ึงที่มีความเร็วมาก บางคร้ัง เวลาที่ทํางานเร่ืองคน ก็จะศึกษาว่า แต่ละคน
ได้ความสําเร็จมาได้อย่างไร นอกจากรถเร็วแล้ว คนขับต้องเก่งด้วย เรารู้จัก Schumacher 

 

 
 

Schumacher 
ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4416682/Mick-Schumacher-makes-F1-
debut.html 
 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ในยุคที่ Schumacher เฟ่ืองฟู ก็มีความโดดเด่นมาก เป็นแชมป์มาโดย
ตลอด 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า หลังจากรุ่น Schumacher ไปแล้ว ก็มีชาวเยอรมันอีกคนหน่ึงช่ือ 
Vettel 
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Vettel 

ที่มา: http://www.adelaidenow.com.au/sport/motor-sport/formula-one/bahrain-grand-prix-
sebastian-vettel-holds-off-late-lewis-hamilton-charge-to-win/news-
story/65017b9b7c03e819e04c2172eb2d180f 
 ต่อมามีชาวอังกฤษช่ือ Hamilton  

 
Hamilton 

ที่มา: http://zeenews.india.com/other-sports/lewis-hamilton-one-of-greatest-he-deserves-
success-fernando-alonso-2055810.html 
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ในช่วงที่ออกอากาศ ก็เป็นช่วงที่มีการแข่งรถ Formula 1 อยู่ และ  Hamilton เพ่ิงชนะเป็นครั้งที่ 4 
หมายความว่า 4 ครั้งที่เขาได้เป็นแชมป์แต่ละปี Schumacher เป็นแชมป์อยู่ประมาณ 6-7 ปี เวลาที่แข่ง ต้อง
แข่งหลายครั้งแล้วก็คนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละปีก็ถือว่าเป็นแชมป์ ตอนหลัง Schumacher ไปเล่นสกีแล้ว
ประสบอุบัติเหตุ สมองไปชนกับหิน คนที่เล่นสกี ถ้าขาไม่หักแสดงว่าไม่เก่ง การเล่นสกี ถ้าเท้าพลิกนิดเดียว ก็
หักเลย Schumacher ชอบเล่นสกีแล้วเล่นเก่ง มีการไปสัมภาษณ์ Hamilton ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับทุนมนุษย์ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มองทุนมนุษย์อยู่ 3 เรื่องคือ 
 1.ปลูก คือ การหาความรู้ 
 2.เก็บเก่ียว คือ บริหาร 
 คนเราต้องมีการปลูกแล้วเก็บเก่ียว คนไปเรียนปริญญาเอกเมื่อกลับมาแล้วทางมหาวิทยาลัยบริหารคน
แบบน้ีให้ดีจึงกลายเป็นคนเก่ง เรียกว่า เก็บเก่ียว  
 3.Execution เวลาที่คนพบอุปสรรค จะแก้ปัญหาให้พวกเขาอย่างไร ถ้ามีคนเก่งจํานวนมาก แต่
บริหารคนเก่งเหล่าน้ีไม่เป็น การปลูกและเก็บเก่ียวก็ไม่ได้ผล จึงเป็นที่มาของ ปลูก เก็บเก่ียวและเอาชนะ
อุปสรรคเรื่องคน 

Hamilton มีปลูกและเก็บเก่ียว แต่จะเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร  
Hamilton กล่าวว่า เขาเข้าสู่วงการแข่งรถ Formula 1 ตอนหนุ่ม ซึ่งได้สะสมประสบการณ์การขับรถ

มานานเป็นคนมีความสามารถ แต่ขาด 2 ข้อคือ ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการขับรถระดับสูง เพราะ Formula 
1 ขึ้นมาจาก Formula 3, Formula 4 ก็ต้องมีความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เหมือนกันกับเวลาที่มีลูก พ่อแม่ไม่
ควรเห็นลูกเก่งเฉพาะตอนที่เรียนแต่ต้องทําให้เขาเก่งตลอดชีวิตโดยหาความรู้ตลอดชีวิต เป็นความรู้ใหม่ๆ และ
เขาต้องการประสบการณ์จากคนที่เป็นผู้ใหญ่ เขายกตัวอย่าง Alonso 

Alonso 
ที่มา: https://www.sportskeeda.com/f1/ 
fernando-alonso-a-man-cheated-by-
destiny 
 
เวลาแข่งรถ Formula 1 ทีมหน่ึงก็จะมีคนแข่ง 
1 หรือ 2 คน ซึ่งขับคนละคันแต่ว่ามี 2 คนอยู่
ในทีม Hamilton กล่าวว่า เมื่อมีผู้ใหญ่คนหน่ึง
เป็นคนแข่ง ขับรถร่วมกับเขาในทีมเดียวกัน จึง

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เขาใช้คําว่า ไขกุญแจ (Unlock) บางครั้งคนเรามีความสามารถอยู่แล้ว แต่ Unlock 
ไม่ได้ ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จ ของที่อยู่ในตู้ก็นําออกมาไม่ได้ เวลาที่คนจะประสบความสําเร็จในชีวิต ต้องดู
วงจรชีวิตตนเอง คนเราเก่งในระดับหน่ึงแล้ว แต่ต้องแสวงหาความเก่งและประสบการณ์เพ่ิมตลอดเวลา  
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เขียนทฤษฎีการเรียนรู้ 3L’s 
1.เรียนรู้จากความล้มเหลว เวลาที่เด็กรุ่นใหม่เรียนมาก ไม่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลวมากนักเพราะ

คิดว่า ตนเก่ง แต่ความล้มเหลวจะทําให้คนเก่งขึ้น 
2.เรียนรู้จากประสบการณ์คนอ่ืน ในรายการวิทยุ Human Talk ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ซึ่งมีอายุ 72 

ปีก็ได้มาพูด ถ้าคนอายุประมาณ 20 ปีมาฟังก็ได้รับความรู้ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์นํามาแบ่งปัน ใน
ขณะเดียวกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้รับความรู้จากคุณวิชัย วรธานีวงศ์ซึ่งมีอายุน้อยกว่าและมีแนวคิดที่
แตกต่างออกไป และก็ได้รับความรู้จากดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย แล้วนําความรู้เหล่าน้ีมาเป็นประสบการณ์ 

3.เรียนรู้จากการฟัง บางครั้งคนไทยเก่งแล้วไม่ค่อยฟัง การฟังคนอ่ืนทําให้ได้ประโยชน์ 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า Hamilton เป็นตัวอย่างของคนท่ีไม่ค่อยหยุดน่ิงถ้าหากเขาอยู่ในโลกของ

ความเร็ว ความเร็วในที่น้ีไม่ได้หมายความว่า เร็วเพ่ือชนะคนอ่ืน แต่เป็นความเร็วเพ่ือชนะตนเอง ชนะในส่ิงที่
ตนเองยังไม่รู้ ยังไม่เคยพบเจอ เพราะฉะน้ันประสบการณ์ในการแข่งขันเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็อาจจะถึงแก่ชีวิต
ได้ถ้าเขาไม่รู้วิธีการขับรถแบบมืออาชีพที่จะสามารถฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า นําเสนอเรื่องน้ีเพราะมีการสัมภาษณ์ Hamilton ใน CNN คุณวิชัย 
วรธานีวงศ์พูดถูกว่า ความสําเร็จของเขาไม่ได้สําเร็จคนเดียว ยกตัวอย่างตอนที่เขาใช้ยาง มี 2 ชนิดเรียกว่า ยาง 
Soft และยาง Hard คือในสถานการณ์บางอย่าง เช่น ฝนตกต้องใช้ยางแบบหน่ึง เวลาที่เปลี่ยนยาง เขาเปลี่ยน
ได้เร็วมากใช้เวลาแค่ 3-4 วินาทีก็เปลี่ยนได้หมดแล้ว แล้ว Teamwork จังหวะที่เขาเข้ามา บางครั้งหนอน
หนังสือในไทยบางคนบางคร้ังก็อยู่ในตํารา ไม่ค่อยออกมาสู่โลกภายนอกบ้าง การดูการแข่งกีฬาทางโทรทัศน์ก็
ถือเป็นการเสียเวลาเรียน แต่ก็ยังมีคนเหล่าน้ีเกิดขึ้นในสังคมไทย พ่อแม่ควรทราบว่า การเรียนยุคใหม่เป็น
ระบบนิเวศวิทยาคือเรียนที่ไหนก็ได้ รายการวิทยุ Human Talk ก็มีประโยชน์ตรงที่เป็นรายการแบ่งปันความรู้
กัน 

คนไทยมักไม่เป็นกลางทางการเมืองเม่ือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้ังโจทย์ขึ้นมา 6 
ข้อ คนที่ไม่ชอบก็โจมตีทุกข้อแบบโดยไม่ศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ยกตัวอย่าง 
2 เรื่องทางด้านวิชาการให้คนไทยได้ทราบ คนแรกคือ Peter Drucker ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ชอบคนเขียน
หนังสือ From Good to Great ช่ือ James Collins อยู่ที่ Stanford คุณ Peter Drucker ก็สอนท่ี 
Claremont ก่อนที่จะตายก็อยู่แถว California เสียชีวิตตอนอายุ 95 ปี James Collins เป็นนักวิชาการท่ีเก่ง
มากเขียนหนังสือ From Good to Great กล่าวว่า มนุษย์เราต้องทําธุรกิจไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องเป็นธุรกิจที่ย่ิงใหญ่ 
เขาจึงไปถาม Peter Drucker ว่า ต้ังแต่สอนหนังสือมา ได้รับอะไร 2 เรื่อง Peter Drucker ตอบว่า เขาเป็น
คนที่ชอบให้ลูกศิษย์ต้ังคําถามที่น่าสนใจและเขาก็ชอบต้ังคําถามที่ไม่มีคําตอบ นักเรียนในปัจจุบันยังมีการสอบ
แบบปรนัยแต่ไม่มีการสอบแบบอัตนัย 
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เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โครงการปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา รุ่นที่ 15 ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์ของ Guru ระดับโลก ได้แก่ Peter Drucker,  
John C. Maxwell ฯลฯ ในโครงการห้องเรียนสัญจร กับนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล  
นําทีมโดย ดร.โชคชัย สุทธาเวศ  

 
 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ข้อสอบมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงมีแนวข้อสอบทั้งแบบปรนัยและ

อัตนัย เวลาที่มหาวิทยาลัยออกข้อสอบแบบอัตนัย รู้สึกว่า เป็นวิธีหน่ึงที่จะสามารถทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจจริง
หรือไม่ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ส่วนมากการสอบในเมืองไทย แม้กระทั่งสมัยที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์สอบม.8 ข้อสอบระดับประเทศ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นแบบปรนัยซึ่งมี 1 ข้อในตัวเลือก 4 
ข้อเป็นคําตอบที่ถูกต้อง คําตอบที่ถูกต้องเป็นการถูกแบบที่ครูคิด แต่ถ้าเด็กคิดนอกกรอบอาจจะไม่ถูกก็ได้ 
เวลาที่พ่อแม่ทําการบ้านให้ลูกแล้วมันถูก ในชีวิตจริงอาจจะผิดก็ได้ มันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์มากกว่า คือ การ
ต้ังสมมติฐาน การวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับวิธีการคิด ถ้าเด็กคิดเป็นระบบแต่คิดไม่เหมือนอาจารย์ ก็อาจจะได้เกรดเอ
ก็ได้ ข้อดีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคือ การที่กล้าคิดคําถามขึ้นมาเป็นของที่มีประโยชน์
เพราะทําให้คนคิด เช่น จะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆ เข้ามาได้หรือไม่ ซึ่งไม่ผิด ในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็ลืมไปว่า นักการเมืองเก่าๆ ที่คิดใหม่ก็ยังมีประโยชน์อยู่ ปัจจุบันน้ี คุณชวน หลีก
ภัยก็เป็นนักการเมืองที่มีประโยชน์แล้วก็หาความรู้อยู่ทุกวัน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง 

Peter Drucker บอกว่า เขาเรียนหนังสือไปกับลูกศิษย์ ไม่มองลูกศิษย์แค่ตอบโจทย์เขา แต่อาจารย์
บางคนดูถูกลูกศิษย์ ตําหนิทั้งๆ ที่ลูกศิษย์พูดยังไม่ทันจบ เป็นความคิดแบบโบราณ ทําให้ลูกศิษย์ไม่กล้าพูด 



7 

 

หนังสืออีกเล่มเขียนโดย John C. Maxwell ซึ่งเคยเป็น
พระมาก่อน เขามีหนังสือเล่มล่าสุดช่ือ Good Leaders Ask Great 
Questions ต้องถามคําถามที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ได้นําหนังสือเล่มน้ีมาอ่านแล้วพบว่า ถ้าผู้นําที่ดีถาม
คําถามที่ดี มันก็จะเปลี่ยนความคิดและชีวิตของเขาได้  
ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่วงแรก นักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นที่เป็นลูกศิษย์ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
และศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ยังสนิทกับคนเหล่าน้ี แม้ว่าพวกเขา
จะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็ยังจําสิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนได้ 
เพราะตอนที่สอนก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

  
John C. Maxwell กล่าวว่า บางครั้งเขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆ การถามคําถามทําให้ได้ความคิดใหม่ๆ

เกิดขึ้น นอกจากน้ีการถามคําถามที่ดีทําให้เขาได้ไปเช่ือมโยงกับคนถามทําให้สนิทกัน 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถามคําถามไม่ผิด แต่

อาจจะปรับปรุงคําถาม เรื่องใหญ่ที่สุดคือ ไม่อยากให้มองนักการเมืองที่มาจากการเลือกต้ังแบบเหมารวมว่า 
เป็นคนไม่ดี จึงทําให้มีศัตรูซึ่งเป็นนักการเมืองจากการเลือกต้ังโต้ตอบกลับมา แต่ในความเป็นจริงแล้วพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกับคนดีในวงการการเมืองก็เป็นพันธมิตรกันได้ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เปิดกว้างในการรับ
ฟังและนําสิ่งที่ประชาชนมีความห่วงใยนําไปแก้ไขปรับปรุง น่ีคือคุณลักษณะที่น่าจะมีในนายกรัฐมนตรีคนต่อไป  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า สื่อมวลชนเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความ
ต้ังใจดี แต่ถ้าขัดเกลาคําถามให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ก็จะทําให้มีฐาน การเมืองในยุคต่อไป ทหารกับ
คนดีในพรรคการเมืองต้องร่วมมือกัน นายกรัฐมนตรีในอดีตเช่น คุณอานันท์ ปันยารชุน ศ.สัญญา ธรรมศักด์ิ ก็
ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง บางครั้งก็เป็นประโยชน์ ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลา ท่านก็เข้ามาในสมัยที่มีความ
ขัดแย้งกัน ทหารก็ต้องอยู่เป็นหลักของประเทศ 


